

นโยบายการใช้คุกกี้ (COOKIE POLICY)

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่ระบบนี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เช่น วันเวลา ลิงก์ที่คลิก หน้าเข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารที่ใช้งานของท่าน เช่น โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ในขณะที่ท่านเข้าสู่ระบบ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่าน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ของพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการของท่าน โดยทำให้เราสามารถจดจำการใช้งานระบบของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานของท่าน และในบางกรณีเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามารถช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

เว็บไซต์กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มีการนำคุกกี้มาใช้ 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทของคุกกี้	รายละเอียด	ตัวอย่าง
คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)	คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการได้ รวมถึงช่วยจัดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านระบบ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของระบบซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้	- ARRAffinity - PHPSESSID - cisession
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Analytic/Performance Cookie)	คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการรวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของระบบที่ได้รับค่านิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ เว็บไซต์กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงาน และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้	Google Analytic - _ga* - _gid - _gat_gtag_*
คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)	คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่ของกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานระบบ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน	Facebook - _fbp

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวิดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่เว็บไซต์ของพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตามท่านสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือ [การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว](#) เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต

ทั้งนี้ หากตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัว ด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดยเว็บไซต์ของพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้นขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

ติดต่อเรา

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ : 0 5446 6666 ต่อ 6263 e-mail : dsq.63@up.ac.th